



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๑๖
 ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๗/ ๕๐๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ในโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามที่ประชุม ก.บ.ม.ร.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ปีที่ ๗ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ ๕ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ปีที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มติ ที่ประชุมได้อนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ปีที่ ๗ นั้น

คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการและงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอเสนอพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวนเงินจากเดิม ๑๕๙,๖๖๕ บาท ขอแก้ไขจำนวนเงินเป็น ๑๖๗,๔๖๕ บาท
๒. อนุมัติโอนเงินประมาณจำนวนเงิน ๗,๘๐๐ บาท และเปลี่ยนแปลงกิจกรรม “การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น” จากเดิมจำนวนเงิน ๒๖,๙๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน ๓๔,๗๐๐ บาท ในโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี
๓. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไทกองแผนงาน (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ขอโอน	รายการที่โอนไปตั้งจ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองแผนงาน
ช. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๓.๒.๙ โครงการบริการวิชาการฯ จำนวน ๗,๘๐๐ บาท	ช. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๗,๘๐๐ บาท (สมทบ)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐ บาท	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นายคณอง วรรณศรี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

งานการประมงและประมง
วันที่ ๓๑/๕
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๒๐ น.
ผู้รับ อ.พ.พ.

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๑๖
ที่ อว.๐๖๐๑.๐๑๐๗/ ๓๒๕๓ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วาระที่ 4.8

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ปีที่ ๗ , สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ ๕ , สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ปีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น ที่ประชุมมีมติ ให้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ปีที่ ๗ , สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ ๕ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ปีที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ๒๕๖๔ โดยกองแผนงานได้ประสานสาขาวิทยบริการฯ ทั้ง ๓ จังหวัดแล้ว มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๘๗๕ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอเสนอพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวนเงิน ๑๕๙,๖๖๕ บาท
๒. อนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๑๒๗,๘๐๐ บาท
๓. อนุมัติโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน ๑๔๖,๔๑๐ บาท
๔. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

รายการที่ขอโอน	รายการที่โอนไปตั้งจ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี	งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองแผนงาน
ข. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๓.๒.๙ โครงการบริการวิชาการ จำนวนเงิน ๔๓๓,๘๗๕ บาท	ข. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวนเงิน ๑๕๙,๖๖๕ บาท ๒. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๑๒๗,๘๐๐ บาท ๓. โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน ๑๔๖,๔๑๐ บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๘๗๕ บาท	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๘๗๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเสนอ ก.บ.ม.ร. อนุมัติ

1๗๐๑.๖.๖.๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. คุณาชีวะ)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔

นายคณอ วรรณศรี
(นายคณอ วรรณศรี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 11/64 วาระที่ 4.21
วันที่ 19 ก.พ. 64



บันทึกข้อความ

กองแผนงาน

รับที่.....
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เลขที่.....น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๘๐๔๒

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/ ๑๓๙๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอร้องแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ขอได้โปรด ทราบและดำเนินการ ตามนัยมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ ๔.๒๑

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุทัยธานี ปีที่ ๗, สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ ๕,
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ปีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมร่วมกับสาขาวิทยบริการ-
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ปีที่ ๗, สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
ปีที่ ๕, สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ปีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และงบประมาณ รวมจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวนเงิน
๑๕๙,๖๖๕.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

- โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒
จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๑๒๗,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน ๑๔๖,๔๑๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อย-
สิบบาทถ้วน)

๒. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักงานอธิการบดี แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการบริการวิชาการ จำนวนเงิน ๔๓๓,๘๗๕.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท-
บาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายให้กองแผนงาน แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน
(เงินอุดหนุนทั่วไป) ประกอบด้วย

- โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวนเงิน
๑๕๙,๖๖๕.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

12/11

- โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๑๒๗,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน ๑๔๖,๔๑๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๘๗๕.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๓. มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พิจารณาปรับ เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายการหรือโครงการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.) วาระที่ ๔.๒๑ คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีความจำเป็นที่จะต้องรับดำเนินการ จึงอนุมัติให้นำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.) เพื่อนำไปดำเนินการ โดยรับรองมติวาระที่ ๔.๒๑ ในการประชุมครั้งนี้



(รองศาสตราจารย์เจริญ ล้อมลาย)

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

หมายเหตุ ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวน ให้ส่งต้นฉบับให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่/ กองกิจการนักศึกษา

() ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว

(✓) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว

() ไม่มีต้นเรื่อง



โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
สาขาฯ จังหวัดอุทัยธานีปีที่ ๗

๓. แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม งาน : บริการวิชาการแก่ชุมชน

๔. กิจกรรม : กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรม (โครงการจังหวัด)

๕. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการวิชาการที่มุ่งให้ประชาชนและชุมชน ได้รับองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพลดน้อยลงกว่าแต่ก่อน ดังนั้น นโยบายการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทำให้ครอบครัว ชุมชน สังคมมีสุขภาวะที่ดีขึ้น รวมทั้งอาจนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนเครือข่ายในพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ริเริ่มจัดบริการวิชาการตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเริ่มต้นจากโครงการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อมามีการขยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย นักเรียน และข้าราชการ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าอบรมจำนวนมากได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร อาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์และประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชุมชนชาวอุทัยธานีเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก จึงมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเองและชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในประเทศ จึงเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดบริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการจำเป็นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนชาวอุทัยธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ คุณทองปอน กุสุโมทย์ อำเภอหนองฉาง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง มีสมาชิกจำนวนมาก และมีเครือข่ายพันธมิตรด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางอีกหลายกลุ่มทั้งในจังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงเกษตร (สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือน (สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี) จึงเป็นแนวทางในการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนหนองฉาง

จังหวัดอุทัยธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) นอกจากนั้น เพื่อให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์จริง กลุ่มเกษตรกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนในด้านการเงิน ทั้งในแง่ของการพิจารณาดำเนินการ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงพิจารณาจุดคุ้มทุน เพื่อให้สามารถวางแผนถึงรายรับและกำไรที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้า รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการออมรวมถึงการจัดบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวและชุมชน (สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์)

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นบริการวิชาการ อันจะส่งผลให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนต่อไป

๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ

สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๗.๑ เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

๗.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ แก่ครอบครัว

๘. ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการในการอบรม ๒ วัน (วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๙. สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

๑๐. วิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชน
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ บุคลากร นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
- ดำเนินการจัดโครงการฯ อบรมโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก
- ประเมินโครงการฯ จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

๑๑. วิทยากร : คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๒. ผู้เข้าอบรม : จำนวนทั้งหมด ๑๙๔ คน

๑๒.๑ เกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน ๑๘๐ คน

๑๒.๒ ผู้ดำเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๔ คน

๑๓. งบประมาณ :

- ๑๓.๑ แหล่งงบประมาณ: งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ
- ๑๓.๒ กองทุน : กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย
 กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา
 กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนพัฒนาบุคลากร
 กองทุนบริการสุขภาพ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 กองทุนสำรอง

๑๔. รายละเอียดงบประมาณ

๑๔.๑ ค่าใช้จ่ายเฉพาะจัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

ที่	กิจกรรม/หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑.	คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น”	๒๖,๙๐๐.-	๒๐ พ.ค. ๖๔
๒.	คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน	๗,๘๐๐.-	๒๑ พ.ค. ๖๔
๓.	คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร”	๑๔,๙๐๐.-	๒๑ พ.ค. ๖๔
รวมเป็นเงิน		๔๙,๖๐๐.-	๒ วัน

๑๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทหมวดงบรายจ่าย/รายการ	หน่วย : บาท	
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รวมเงิน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น”	๒๖,๙๐๐.-	๒๖,๙๐๐.-
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายใน จำนวน ๒ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง	๗,๒๐๐.-	
๒. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๘๐๐.-	
๓. ค่าวัสดุ		
๓.๑ ผลมะกรูด จำนวน ๓๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๓๐ บาท	๙๐๐.-	
๓.๒ ใบมะกรูด จำนวน ๕ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๒๐ บาท	๑๐๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
๓.๓ สารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด จำนวน ๖๐ ชุดชุดละ ๕๘.๓๔ บาท	๓,๕๐๐.-	
๓.๔ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด จำนวน ๖๐ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕ บาท	๙๐๐.-	
๓.๕ สารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำมะกรูด จำนวน ๖๐ ชุด ชุดละ ๗๕ บาท	๔,๕๐๐.-	
๓.๖ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำมะกรูด จำนวน ๖๐ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕ บาท	๙๐๐.-	
๓.๗ สารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมสครับมะกรูด จำนวน ๖๐ ชุด ชุดละ ๕๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
๓.๘ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ครีมสครับมะกรูด จำนวน ๖๐ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕ บาท	๙๐๐.-	
๓.๙ ค่าออกแบบและค่าจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน ๓๐๐ ดวง ๆ ละ ๑๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
๓.๑๐ ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน ๖๐ เล่มเล่มละ ๒๐ บาท	๑,๒๐๐.-	
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน	๗,๘๐๐.-	๗,๘๐๐.-
๔. ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายใน จำนวน ๓ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง	๕,๔๐๐.-	
๕. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน	๘๐๐.-	
๖. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๒๐ ชุด ๆ ละ ๘๐ บาท	๑,๖๐๐.-	
คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร”	๑๔,๙๐๐.-	๑๔,๙๐๐.-
๗. ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายใน จำนวน ๒ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง	๗,๒๐๐.-	
๘. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน	๘๐๐.-	
๙. ค่าวัสดุ		
๙.๑ กะละมังพลาสติก จำนวน ๖๐ ใบ ๆ ละ ๔๐ บาท	๒,๔๐๐.-	
๙.๒ ปุ๋ยคอก จำนวน ๖๐ ถุง ๆ ละ ๒๕ บาท	๑,๕๐๐.-	
๙.๓ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน	๑๗,๔๙๐.-	๑๗,๔๙๐.-
๑๐. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจัดโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗๐ บาท x ๓ คน x ๒ วัน	๑,๖๒๐.-	
๑๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๐ บาท x ๑ คน x ๑ วัน	๒๘๐.-	
๑๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน	๕๖๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
๑๓. ค่าที่พักพนักงานขับรถบัส วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐๐ บาท x ๑ คน x ๑ คืน	๖๐๐.-	
๑๔. ค่าผ่านทางพิเศษ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน	๒๐๐.-	
วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถบัส จำนวน ๑ คัน x ๒๐๐ บาท x ๒ วัน	๔๐๐.-	
๑๕. ค่าน้ำมันรถบัส วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน	๓,๐๐๐.-	
วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถบัส จำนวน ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท x ๒ วัน	๖,๐๐๐.-	
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการจัดกิจกรรมฯ ก่อนการวิจัย ติดตามผลโครงการฯ ๑๖.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๗๐ บาท x ๕ คน x ๑ วัน	๑,๓๕๐.-	
๑๖.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒๘๐ บาท x ๑ คน x ๑ วัน	๒๘๐.-	
๑๖.๓ ค่าน้ำมันรถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน	๓,๐๐๐.-	
๑๖.๔ ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๑ คัน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน	๒๐๐.-	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี	๙๑,๗๖๕.-	๙๑,๗๖๕.-
๑๗. ค่าที่พัก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗.๑ ค่าที่พักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท x ๑ คืน	๓,๒๐๐.-	
๑๗.๒ ค่าที่พักนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท x ๑ คืน	๑,๖๐๐.-	
๑๘. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินงาน (เช้า - บ่าย) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓๕ บาท x ๗๔ คน x ๒ มื้อ)	๕,๑๘๐.-	
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓๕ บาท x ๑๓๔ คน x ๒ มื้อ)	๙,๓๘๐.-	
๑๙. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินการ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๘๐ บาท x ๗๔ คน x ๑ มื้อ)	๕,๙๒๐.-	
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๘๐ บาท x ๑๓๔ คน x ๑ มื้อ)	๑๐,๗๒๐.-	
๒๐. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ๒๐.๑ ป้ายไวเนิล ขนาด ๒.๕*๗ เมตร จำนวน ๑ ผืน (ราคาผืนละ ๓,๑๕๐ บาท)	๓,๑๕๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
๒๐.๒ ป้ายไว้นิล ขนาด ๑.๕*๒.๕ เมตร จำนวน ๓ ผืน (ราคาผืนละ ๖๗๕ บาท)	๒,๐๒๕.-	
๒๑. ค่าเช่าที่ดิน (จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท x ๒ วัน)	๘,๐๐๐.-	
๒๒. ค่าพิมพ์แบบสอบถามและรายงานโครงการฯ ชุดละ ๕ บาท จำนวน ๑๘๐ ชุด	๙๐๐.-	
๒๓. ค่าวัสดุในการจัดทำประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม	๓๙๐.-	
๒๔. การวิจัย ติดตามผลโครงการฯ (หลังการอบรม ๒ เดือน)		
๒๔.๑ ค่าจัดทำรายงานโครงการองค์ความรู้ฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ เล่ม เล่มละ ๓๐๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
๒๔.๒ ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๔.๓ ค่าลงรหัส จำนวน ๑๘๐ ชุด ชุดละ ๕ บาท	๙๐๐.-	
๒๔.๔ ค่าแบบสอบถาม จำนวน ๑๘๐ ชุด ชุดละ ๕ บาท	๙๐๐.-	
๒๔.๕ ค่าสืบค้นข้อมูล โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๔.๖ ค่าจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย โครงการละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๕. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ (ต้นไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ)	๑๐,๐๐๐.-	
๒๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ กระดาษชนิดต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ)	๑๙,๐๐๐.-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๙,๖๖๕.-	๑๕๙,๖๖๕.-

*หมายเหตุ : ขออภัยทุกรายการตามที่จ่ายจริง ยกเว้นค่าวิทยากรและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

๑๕. การติดตามและประเมินผล :

- ๑๕.๑ ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์หลังสิ้นสุดการอบรม
- ๑๕.๒ ติดตามผลโครงการฯ การนำความรู้ไปใช้จริงหลังการอบรม ๑ - ๓ เดือน
- ๑๕.๓ ติดตามผลงานกลุ่มไลน์ของเครือข่ายเกษตรกร

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

๑๗. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

กิจกรรม	การบูรณาการร่วมกับ		บูรณาการร่วมกัน ระหว่างคณะ
	การเรียนการสอน	การวิจัย	
กิจกรรม “การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น”	-CMS๔๙๐๓ โครงการงานวิจัยทางเคมี -CMS๙๙๘๙ ดุษฎีนิพนธ์		คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน	-ECO๓๖๒๐ เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น -ECO๒๑๒๓ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค๒ -ECO๓๓๒๑ ทฤษฎีการเงิน		คณะเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร”	-ATS๑๐๐๓ เกษตรอินทรีย์		คณะวิทยาศาสตร์

๑๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต / ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
ผลผลิต : ๑. เครือข่ายชุมชน	๑. จำนวนเครือข่าย	อย่างน้อย ๑ เครือข่าย	๒๕๖๔
๒. การบูรณาการพันธกิจด้าน บริการวิชาการกับการเรียนการ สอนในหลักสูตรหรือบูรณาการ กับผลงานวิจัย	๑. หลักสูตรที่การบูรณาการกับโครงการ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ๒. ผลงานวิจัยที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ ของชุมชน/เครือข่าย	๑. อย่างน้อย ๓ หลักสูตร ๒. อย่างน้อย ๑ เรื่อง	๒๕๖๔
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไป ใช้จริง และสามารถลดค่าใช้จ่าย หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการที่นำองค์ความรู้จาก การบริการวิชาการไปใช้ สามารถลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ ๑๐	๒๕๖๔



กำหนดการ

โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด
โดย อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ สาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด
- น้ำยาล้างจานมะกรูด
- แชมพูมะกรูด
โดย อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปการฝึกอบรมและตอบข้อซักถาม

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะเศรษฐศาสตร์ บรรยายเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน
โดย อาจารย์กมลรัตน์ ธีระพงษ์และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร
โดย อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิรมรักษา นางสาวจิรภา อริยเดช และคณะ
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร
โดย อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิรมรักษา และนางสาวจิรภา อริยเดช และคณะ
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปการฝึกอบรมและตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ โดยก่อนเข้ารับบริการทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และ
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดปราจีนบุรี

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
สาขา จังหวัดปราจีนบุรีปีที่ ๕

๓. แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม งาน : บริการวิชาการแก่ชุมชน

๔. กิจกรรม : กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรม (โครงการจัดหัด)

๕. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ยึดมั่นในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการวิชาการไปสู่สังคมและท้องถิ่นให้สามารถได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม บริบทด้านการศึกษาการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน สามารถพัฒนางานสร้างอาชีพ เพื่อทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้กิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้สำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปความต้องการของท้องถิ่นเพื่อการรับบริการวิชาการวิชาชีพ/องค์ความรู้ที่จำเป็นจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวปราจีนบุรี โดยได้พัฒนากระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการ กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการจัดการเรียนรู้เป็นแบบกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย คือ นอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างมีอาชีพแล้ว ยังจะต้องเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้อื่นในอาชีพเดียวกันที่ไม่มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี และขยายผลเป็นเครือข่ายให้ทุกคนเพิ่มพูนความรู้เช่นกัน โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกคณะของมหาวิทยาลัย ในการจัดอาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เดินทางไปให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมความรู้ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบุคคลทั่วไป และเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่บูรณาการกับวิชาที่สอนด้วย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราชญ์ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการของความรู้ที่หลากหลายแก่ประชาชนในจังหวัดปราชญ์ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะตระหนักว่าการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควรเป็นไปตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดับได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้เต็มศักยภาพและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จะทำให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง อันเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความยั่งยืนตลอดไป

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชญ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดปราชญ์ เพื่อเป็นบริการวิชาการแก่ชุมชน อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทักษะการดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้

๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ

สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๗.๑ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
- ๗.๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชนได้
- ๗.๓ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้

๘. ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการในการอบรม ๑ วัน (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๙. สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดปราชญ์

๑๐. วิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชน
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ บุคลากร นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
- ดำเนินการจัดโครงการฯ อบรมโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก
- ประเมินโครงการฯ จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

๑๑. วิทยากร : คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และวิทยากรภายนอก

๑๒. ผู้เข้าอบรม :

๑๒.๑ สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จำนวน ๖๐ คน

๑๒.๒ ผู้ดำเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๗ คน
จำนวนทั้งหมด ๗๗ คน

๑๓. งบประมาณ :

๑๓.๑ แหล่งงบประมาณ: งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ

๑๓.๒ กองทุน : กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย
 กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา
 กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนพัฒนาบุคลากร
 กองทุนบริการสุขภาพ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 กองทุนสำรอง

๑๔. รายละเอียดงบประมาณ

๑๔.๑ ค่าใช้จ่ายเฉพาะจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

ที่	กิจกรรม/หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑.	คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม ฝ่ามด้อมจากสี่ธรรมชาติ	๓๓,๐๐๐.-	๒๔ พ.ค. ๖๔
๒.	บูรณาการร่วม ๔ คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรม “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปันยิ้ม ส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ” โดยแบ่ง กิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้	๔๐,๘๐๐.-	
๒.๑	กลุ่มที่ ๑ “ขับร้องรำทำเพลงสุขใจสำหรับผู้สูงอายุ” (คณะศิลปกรรมศาสตร์)	๑๑,๒๐๐.-	
๒.๒	กลุ่มที่ ๒ “การดูแลสายตาในผู้สูงอายุ” (คณะทัศนมาตรศาสตร์)	๒,๒๐๐.-	
๒.๓	กลุ่มที่ ๓ “ผู้สูงอายุสุขสันต์ รู้เท่าทันสุขภาพ” (คณะสาธารณสุขศาสตร์)	๑๓,๐๐๐.-	
๒.๔	กลุ่มที่ ๔ “นันทนาการป็นสุขสำหรับผู้สูงอายุ” (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	๑๔,๔๐๐.-	
	รวมเป็นเงิน	๗๓,๘๐๐.-	๑ วัน

๑๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
กิจกรรม ฝ่ามด้อย้อมจากสี่ธรรมชาติ คณะศึกษาศาสตร์	๓๓,๐๐๐.-	๓๓,๐๐๐.-
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร		
๑.๑ วิทยากรภายใน จำนวน ๑ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑ ชั่วโมง	๖๐๐.-	
๑.๒ วิทยากรภายนอก จำนวน ๒ คน ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๕ ชั่วโมง	๑๒,๐๐๐.-	
๒. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน		
จำนวน ๑ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน	๔๐๐.-	
๓. ค่าวัสดุ		
๓.๑ ผ้าซีกวงทอสีตะกรอลายลูกแก้ว หน้ากว้าง ๔๕ x ๑๘๐ cm จำนวน ๖๐ ผืน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐.-	
๓.๒ ผ้าสะปัน (เมมเบิร์ต) หน้ากว้าง ๔๕ x ๑๗๐ cm จำนวน ๖๐ ผืน ๆ ละ ๗๕ บาท	๔,๕๐๐.-	
๓.๓ วัสดุอื่น ๆ	๓,๕๐๐.-	
กิจกรรม “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปันยิ้ม ส่งความสุขแก่ผู้สูงวัย” ดำเนินงานโดย บูรณาการร่วม ๔ คณะ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่	๔๐,๘๐๐.-	๔๐,๘๐๐.-
คณะศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ ๑ “ขับร้องรำทำเพลงสุขใจสำหรับผู้สูงวัย”	๑๑,๒๐๐.-	๑๑,๒๐๐.-
๔. ค่าตอบแทนวิทยากร		
วิทยากรภายใน จำนวน ๖ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง	๑๐,๘๐๐.-	
๕. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน		
จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๔๐๐.-	
คณะทัศนมาตรศาสตร์ กลุ่มที่ ๒ “การดูแลสายตาในผู้สูงวัย”	๒,๒๐๐.-	๒,๒๐๐.-
๖. ค่าตอบแทนวิทยากร		
วิทยากรภายใน จำนวน ๑ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง	๑,๘๐๐.-	
๗. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน		
จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๔๐๐.-	
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มที่ ๓ “ผู้สูงอายุสุขสันต์ รู้เท่าทันสุขภาพ”	๑๓,๐๐๐.-	๑๓,๐๐๐.-
๘. ค่าตอบแทนวิทยากร		
วิทยากรภายใน จำนวน ๔ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง	๗,๒๐๐.-	
๙. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน		
จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๘๐๐.-	
๑๐. ค่าวัสดุ	๕,๐๐๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ ๔ “นันทนาการป็นสุขสำหรับผู้สูงอายุ”	๑๔,๔๐๐.-	๑๔,๔๐๐.-
๑๑. ค่าตอบแทนวิทยากร		
๑๑.๑ วิทยากรภายใน จำนวน ๓ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง	๕,๔๐๐.-	
๑๑.๒ วิทยากรภายนอก จำนวน ๑ คน ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง	๓,๖๐๐.-	
๑๒. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน		
จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๔๐๐.-	
๑๓. ค่าวัสดุ	๕,๐๐๐.-	
สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน	๑๙,๐๕๐.-	๑๙,๐๕๐.-
๑๔. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจัดโครงการฯ		
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๔		
จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๒๗๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๑,๐๘๐.-	
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔		
จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๒๗๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๒,๗๐๐.-	
๑๕. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์		
จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๘๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๕๖๐.-	
๑๖. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ		
จำนวน ๑ คน ๆ ละ ๒๘๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๒๘๐.-	
๑๗. ค่าผ่านทางพิเศษ		
๑๗.๑ รถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๔๐๐.-	
๑๗.๒ รถบัส จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๒๐๐.-	
๑๘. ค่าน้ำมันรถบัส		
๑๘.๑ รถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๖,๐๐๐.-	
๑๘.๒ รถบัส จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๓,๐๐๐.-	
๑๙. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการจัดกิจกรรมฯ ก่อนการวิจัย ติดตามผลโครงการฯ		
๑๙.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน x ๒๗๐ บาท x ๑ วัน	๑,๓๕๐.-	
๑๙.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน x ๒๘๐ บาท x ๑ วัน	๒๘๐.-	
๑๙.๓ ค่าน้ำมันรถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน	๓,๐๐๐.-	
๑๙.๔ ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๑ คัน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน	๒๐๐.-	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชิน	๓๔,๙๕๐.-	๓๔,๙๕๐.-
๒๐. ค่าที่พัก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
๒๐.๑ ค่าที่พักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท x ๑ คืน	๒,๔๐๐.-	
๒๐.๒ ค่าที่พักนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท x ๑ คืน	๔๐๐.-	
๒๑. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินงาน (เช้า - บ่าย)		
จำนวน ๗๗ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ	๕,๓๙๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
๒๒. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินการ จำนวน ๗๗ คน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ	๖,๑๖๐.-	
๒๓. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนล	๓,๕๐๐.-	
๒๔. ค่าพิมพ์แบบสอบถามและรายงานโครงการฯ ชุดละ ๕ บาท จำนวน ๖๐ ชุด	๓๐๐.-	
๒๕. ค่าวัสดุในการจัดทำประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม	๖๐๐.-	
๒๖. การวิจัย ติดตามผลโครงการฯ (หลังการอบรม ๑ - ๓ เดือน)		
๒๖.๑ ค่าจัดทำรายงานโครงการองค์ความรู้ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ เล่ม ๆ ละ ๓๐๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
๒๖.๒ ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๖.๓ ค่าลงรหัส จำนวน ๗๐ ชุด ชุดละ ๕ บาท	๓๕๐.-	
๒๖.๔ ค่าแบบสอบถาม จำนวน ๗๐ ชุด ชุดละ ๕ บาท	๓๕๐.-	
๒๖.๕ ค่าสืบค้นข้อมูล โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๖.๖ ค่าจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย โครงการละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ กระดาษชนิดต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ฯ)	๕,๐๐๐.-	
รวมทั้งสิ้น	๑๒๗,๘๐๐.-	๑๒๗,๘๐๐.-

*หมายเหตุ : ขอถว้เฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง ยกเว้นค่าวิทยากรและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

๑๕. การติดตามและประเมินผล :

๑. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์หลังสิ้นสุดการอบรม
๒. ติดตามผลโครงการฯ การนำความรู้ไปใช้จริงหลังการอบรม ๑ - ๓ เดือน
๓. ติดตามผลจากกลุ่มไลน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒

๑๗. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

กิจกรรม	การบูรณาการร่วมกับ		บูรณาการร่วมกัน ระหว่างคณะ
	การเรียนการสอน	การวิจัย	
กิจกรรมผ้ามัธยมจาก สี่ธรรมชาติ	-KRE๓๓๐๗ นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ		คณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรมเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต ปันยิ้ม ส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ	-TCM๕๔๐๒ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทยเบื้องต้น -TCM๒๐๐๗ ดนตรีพื้นบ้านไทย -TPA๑๑๐๓ วรรณกรรมการแสดง -TPA๒๑๐๒ การประพันธ์เพื่อการแสดง๑ -TPA๔๔๐๗ การแสดงพื้นบ้านไทย -OPT๖๗๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกสายตา๕		บูรณาการร่วม ๔ คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม	การบูรณาการร่วมกับ		บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ
	การเรียนการสอน	การวิจัย	
	-OPT๖๙๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกสายตาเสริม -COH๓๙๐๓ การฝึกตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น -PHC๑๑๐๑ มนุษย์กับสุขภาพ -HRD๒๑๐๔ การจัดทำเนื้องานการเรียนรู้ -HRD๔๑๒๒ การฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

๑๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต / ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
ผลผลิต : ๑. เครือข่ายชุมชน	๑. จำนวนเครือข่าย	อย่างน้อย ๑ เครือข่าย	๒๕๖๔
๒. การบูรณาการพันธกิจด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือบูรณาการกับผลงานวิจัย	๑. หลักสูตรที่การบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ๒. ผลงานวิจัยที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชน/เครือข่าย	๑. อย่างน้อย ๓ หลักสูตร ๒. อย่างน้อย ๑ เรื่อง	๒๕๖๔
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้จริง และสามารถลดค่าใช้จ่าย หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นำองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชนได้ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการที่นำองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ในครัวเรือน	๑. อย่างน้อย ๑ เรื่อง ๒. ค่าใช้จ่ายลดลงหรือรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	๒๕๖๔



กำหนดการ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Aging Society) ครั้งที่ ๒
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแก่นเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. การให้ความรู้ เรื่อง การมัดย้อมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการออกแบบลายผ้า และการทำผ้ามัดย้อม
โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ กล่อมสกุล และอาจารย์ฉนวนรช อินทร์สุวรรณ
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการออกแบบลายผ้า และการทำผ้ามัดย้อม (ต่อ)
โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ กล่อมสกุล และอาจารย์ฉนวนรช อินทร์สุวรรณ
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปั่นยิม ส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ แบ่ง ๔ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ “ขับร้องรำทำเพลงสุขใจสำหรับผู้สูงอายุ” (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานิสารา เผือกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ ภูมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ สัมภาวะผล
อาจารย์อมรินทร์ หมอกอ่อน และอาจารย์ไอยเรศ งามแฉล้ม
- กลุ่มที่ ๒ “การดูแลสายตาในผู้สูงอายุ” (คณะทัศนมาตรศาสตร์)
โดย อาจารย์ดณัย ต้นเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
- กลุ่มที่ ๓ “ผู้สูงอายุสุขสันต์ รู้เท่าทันสุขภาพ” (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
โดย อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจู อาจารย์มงคล รัชชะ อาจารย์อนุ สุราช
และอาจารย์สุพัตรา อัครไมตรี
- กลุ่มที่ ๔ “นันทนาการป็นสุขสำหรับผู้สูงอายุ” (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สนามทอง อาจารย์วรรณศม เมฆสุวรรณ
อาจารย์เจษณี จันทวงศ์ และนายประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ (วิทยากรภายนอก)
- ๑๖.๓๐ น. สรุปการฝึกอบรมและตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ โดยก่อนเข้ารับบริการทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และกำหนดการ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์
จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี

2. สถานภาพโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดลพบุรี ปีที่ 1

3. แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม งาน : บริการวิชาการแก่ชุมชน

4. กิจกรรม : กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรม (โครงการจัดหัด)

5. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการวิชาการที่มุ่งให้ประชาชนและชุมชน ได้รับองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพลดน้อยลงกว่าแต่ก่อน ดังนั้นนโยบายการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทำให้ครอบครัวชุมชน สังคมมีสุขภาวะที่ดีขึ้น รวมทั้งอาจนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนเครือข่ายในพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดขยายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เป็นจังหวัด 4 ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคกลางตอนบน โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรีสำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสามฝักและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสามฝักและหน่อไม้ดอง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองและชุมชนโดยเน้นพัฒนารูปแบบการแปรรูปปลาสามฝักให้มีความหลากหลาย เพิ่มนิยมจากผู้บริโภค และ จึงเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดบริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการจำเป็นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ของคุณอมรา อำเภอบ้านหมี่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ ในพื้นที่ที่มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสามฟักเพิ่มเติม(สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรม) รวมทั้งยังต้องการความรู้เรื่องการเก็บรักษาคุณภาพอาหารการ (สอดคล้องกับองค์ความรู้ และงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) จึงเป็นแนวทางในการจัดบริการวิชาการแก่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

นอกจากนั้น เพื่อให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ จริง กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ควรมีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีเพื่อให้สามารถวางแผนถึงรายรับและ กำไรที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้า รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการออมรวมถึงการจดบันทึก บัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวและชุมชน (สอดคล้องกับองค์ความรู้และ งานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์)

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปปลาสามฟักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นบริการวิชาการ อันจะ ส่งผลให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนต่อไป

6. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ

สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 7.1 เพื่อให้บริการวิชาการแก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
- 7.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ แก่ครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้น

8. ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

- กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาสามฟัก
- กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาสามฟัก
- กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ กิจกรรม ขายปลาสามฟักสุใจ ไม่ขาดทุน
- กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสินค้าปลาสามฟัก

9. สถานที่ดำเนินโครงการ : วัดหนองน้ำทิพย์ อำเภอมอเมือง จังหวัดลพบุรี

10. วิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และรายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ บุคลากร นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
- ดำเนินการจัด อบรมโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก
- ประเมินโครงการฯ จากการสัมภาษณ์ และการคำนวณรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์

11. วิทยากร : คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12. ผู้เข้าอบรม

12.1 กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจ จำนวน 25 คน

12.2 ผู้ดำเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 คน

รวมทั้งสิ้น 35 คน

13. งบประมาณ :

13.1 แหล่งงบประมาณ : งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ...

13.2 กองทุน : กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย

กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา

กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนบริการสุขภาพ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กองทุนสำรอง

14. รายละเอียดงบประมาณ

14.1 โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 146,410.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)
1.	คณะวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาสาม	มิ.ย. – ส.ค.64	21,015.-
2.	คณะศึกษาศาสตร์ - กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาสาม	มิ.ย. – ส.ค.64	15,585.-
3.	คณะเศรษฐศาสตร์ - กิจกรรม ขายปลาสามสุขใจ ไม่ขาดทุน	มิ.ย. – ส.ค.64	3,800.-
4.	คณะสื่อสารมวลชน - การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสินค้าปลาสาม	มิ.ย. – ส.ค.64	9,760.-
	รวมเป็นเงิน		50,070.-

*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าวัสดุอื่น ๆ ยกเว้นค่าวิทยากรและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

14.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอธิการบดี แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทหมวดงบประมาณจ่าย	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาสด”	21,015.-	21,015.-
1.ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายในจำนวน 6 คน คนละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท	10,800.-	
2.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 1 วัน	400.-	
2.ค่าวัสดุ		
2.1 ก้าน Swab สำหรับชุดวิเคราะห์ตรวจหาความสะอาดด้วยวิธี ATP จำนวน 25 ชุด	4,815.-	
2.2 ตัวอย่างชนิดบรรจุภัณฑ์และฉลาก	3,000.-	
2.3 ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 25 เล่มเล่มละ 80 บาท	2,000.-	
คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาสด	15,585.-	15,585.-
3.ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายในจำนวน 6 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท	10,800.-	
4.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน คนละ 200 บาท จำนวน 1 วัน	1,200.-	
5.ค่าวัสดุที่ใช้หมดไป		
5.1 ปลาสด (แบบเปรี้ยว) จำนวน 4 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 200 บาท	800.-	
5.2 พริกชี้ฟ้าแห้ง จำนวน 500 กรัม กิโลกรัมละ 200 บาท	100.-	
5.3 พริกจินดาแห้ง จำนวน 100 กรัม กิโลกรัมละ 35 บาท	35.-	
5.4 ตะไคร้ จำนวน 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท	80.-	
5.5 หอมแดง จำนวน 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท	90.-	
5.6 กระเทียมจีน จำนวน 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 75 บาท	150.-	
5.7 ช่า จำนวน 500 กรัม กิโลกรัมละ 90 บาท	45.-	
5.8 ใบมะกรูด จำนวน 100 กรัม กิโลกรัมละ 40 บาท	40.-	
5.9 เกลือ จำนวน 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 35 บาท	35.-	
5.10 น้ำตาลทราย จำนวน 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท	45.-	
5.11 ผงชูรส จำนวน 1 ถุง ถุงละ 120 บาท	120.-	

ประเภทหมวดงบประมาณจ่าย	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
5.12 น้ำมันพืช จำนวน 12 ลิตร ลิตรละ 65 บาท 5.13 ถ้วยพลาสติก ขนาด 3 ออนซ์ พร้อม ฝาพลาสติกเรียบ ขนาด 75 มิลลิเมตร จำนวน 200 ชิ้น ชิ้นละ 3 บาท 5.14 ถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 6 x 14 นิ้ว จำนวน 1 แพค แพคละ 80 บาท 5.15 ถุงมือพลาสติก จำนวน 2 แพค แพคละ 80 บาท 5.16 กระดาษขอนเนกประสงค์ จำนวน 2 แพค แพคละ 150 บาท 5.17 ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 25 ชุด ชุดละ 5 บาท	780.- 600.- 80.- 160.- 300.- 125.-	
คณะเศรษฐศาสตร์		
กิจกรรม ขยายปลาสลิมสุขใจ ไม่ขาดทุน	3,800.-	3,800.-
6.ค่าตอบแทนวิทยากร		
6.1 วิทยากรภายใน 3 คน จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท	1,800.-	
7.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คนๆ ละ 200 บาท 1 วัน	400.-	
8.ค่าวัสดุ		
8.1 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 20 ชุดๆ ละ 80 บาท	1,600.-	
คณะสื่อสารมวลชน		
การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสินค้า	9,760.-	9,760.-
9.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ถ่ายทำวีดิทัศน์		
9.1 อาจารย์ จำนวน 1 คน วันละ 300 บาท จำนวน 2 วัน	600.-	
9.2 เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน วันละ 300 บาท จำนวน 2 วัน	1,200.-	
10.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน		
10.1 นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ๆ ละ 300 บาท จำนวน 2 วัน	3,000.-	
11.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์		
จำนวน 1 คน วันละ 280 บาท จำนวน 2 วัน	560.-	
12.ค่าน้ำมันรถ กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ จำนวน 2 ครั้งครั้งละ 2,000 บาท	4,000.-	
13.ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 วันวันละ 200 บาท	400.-	
สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน	22,130.-	22,130.-
14.ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจัดโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 270 บาท x 3 คน x 1 วัน	810.-	
15.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถบัส วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 280 บาท x 1 คน x 1 วัน	280.-	

ประเภทหมวดงบประมาณจ่าย	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
16.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ตู้ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 280 บาท x 1 คน x 1 วัน	280.-	
17.ค่าผ่านทางพิเศษ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รถบัส จำนวน 1 คัน x 200 บาท x 2 วัน	400.-	
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน x 200 บาท x 1 วัน	200.-	
18.ค่าน้ำมันรถบัส วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รถบัส จำนวน 1 คัน x 3,000 บาท x 1 วัน	3,000.-	
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน x 3,000 บาท x 1 วัน	3,000.-	
19.ค่าจัดทำรายงานโครงการองค์ความรู้ฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 เล่ม เล่มละ 300 บาท	3,000.-	
ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	
ค่าลงรหัส จำนวน 25 ชุด ชุดละ 5 บาท	125.-	
ค่าแบบสอบถาม จำนวน 25 ชุด ชุดละ 5 บาท	125.-	
ค่าสืบค้นข้อมูลโครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	
20.ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการจัดกิจกรรมฯ ก่อนการวิจัย ติดตามผลโครงการฯ		
20.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 270 บาท x 9 คน x 1 วัน	2,430.-	
20.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถตู้ จำนวน 280 x 1 คน x 1 วัน	280.-	
20.3 ค่าน้ำมันรถยนต์ตู้ จำนวน 3,000 บาท x 1 คัน x 1 วัน	3,000.-	
20.4 ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 200 บาท x 1 คัน x 1 วัน	200.-	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี	24,050.-	24,050.-
22.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินงาน (เช้า - บ่าย) วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (35 บาท x 35 คน x 2 มื้อ)	2,450.-	
23.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (80 บาท x 35 คน x 1 มื้อ)	2,800.-	
23.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1,000.-	
24.ค่าวัสดุในการจัดทำประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม	500.-	
25.การวิจัย ติดตามผลโครงการฯ (หลังการอบรม 1-3 เดือน)		
25.1 ค่าจัดทำรายงานโครงการองค์ความรู้ฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 เล่ม เล่มละ 300 บาท	3,000.-	
25.2 ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	

ประเภทหมวดงบประมาณจ่าย	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
25.3 ค่าลงรหัส จำนวน 180 ชุด ชุดละ 5 บาท	900.-	
25.4 ค่าแบบสอบถาม จำนวน 180 ชุด ชุดละ 5 บาท	900.-	
25.5 ค่าสืบค้นข้อมูล โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	
25.6 ค่าจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย โครงการละไม่เกิน 3,000 บาท	2,500.-	
26.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ กระดาษชนิดต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ)	5,000.-	
รวมทั้งสิ้น	96,340.-	96,340.-

* หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่ย้ายจริง ยกเว้นค่าวิทยากรและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

15. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามตรวจเยี่ยมการนำความรู้ไปใช้จริงหลังการอบรม 1 - 3 เดือน
2. ติดตามผลงานกลุ่มไลน์ของเครือข่าย

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- คณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี

17. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

กิจกรรม	การใช้ประโยชน์		บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ
	บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน	บูรณาการร่วมกับการงานวิจัย	
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาสามฝัก	FDT3406 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร FDT4208 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ FDT3404 สุขภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร		คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาสามฝัก	HEC2011 ศิลปะและการสร้างสรรค์ในงานคหกรรมศาสตร์ HEC2204 การประกอบอาหารไทยและขนมไทย HEC3216 สุขภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพอาหาร HEC3220 โภชนาการประยุกต์ HEC4101 คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน HEC4201 การจัดการอาหาร		คณะศึกษาศาสตร์

กิจกรรม	การใช้ประโยชน์		บูรณาการร่วมกัน ระหว่างคณะ
	บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน	บูรณาการร่วมกับ งานวิจัย	
กิจกรรม ขยายปลาส้มสุโขทัย ไม่ขาดทุน	ECO3620 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น ECO2121 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ๑ ECO4322 การจัดการสินเชื่อ		คณะเศรษฐศาสตร์
การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสินค้าปลาส้ม	MCS2260 การรายงานข่าว MCS3280 การเขียนบทความ IES4203 ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์ ENS3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว		คณะสื่อสารมวลชน และ คณะมนุษยศาสตร์และ สถาบันการศึกษา นานาชาติ

18. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต / ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
ผลผลิต :			
1. เครือข่ายชุมชน	1. จำนวนเครือข่าย	อย่างน้อย 1 เครือข่าย	2564
2. การบูรณาการพันธกิจด้าน บริการวิชาการกับการเรียนการ สอนในหลักสูตรหรือบูรณาการกับ ผลงานวิจัย	1. หลักสูตรที่การบูรณาการ กับโครงการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย 2. ผลงานวิจัยที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของ ชุมชน/เครือข่าย	1.อย่างน้อย 3 หลักสูตร 2. อย่างน้อย 1 เรื่อง	2564
ผลลัพธ์ :			
ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้จริง	1. ยอดขายสินค้าแปรรูปชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น 2. ยอดขายสินค้าปลาส้มที่ใช้บรรจุ ภัณฑ์แบบใหม่ เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ***	2564



โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์
จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี
2. สถานภาพโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดลพบุรี ปีที่ 1
3. แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม งาน : บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. กิจกรรม : กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรม (โครงการจัดหัด)

5. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการวิชาการที่มุ่งให้ประชาชนและชุมชน ได้รับองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพลดน้อยลงกว่าแต่ก่อน ดังนั้น นโยบายการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทำให้ครอบครัวชุมชน สังคมมีสุขภาวะที่ดีขึ้น รวมทั้งอาจนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนเครือข่ายในพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดขยายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เป็นจังหวัด 4 ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคกลางตอนบน โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรีสำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสามฝักและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสามฝักและหน่อไม้ดอง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองและชุมชนโดยเน้นพัฒนารูปแบบการแปรรูปปลาสามฝักให้มีความหลากหลาย เพิ่มนิยมจากผู้บริโภค และ จึงเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดบริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการจำเป็นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ของคุณอมรา อำเภอบ้านหมี่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ ในพื้นที่ที่มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสามฟักเพิ่มเติม(สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรม) รวมทั้งยังต้องการความรู้เรื่องการเก็บรักษาคุณภาพอาหารการ (สอดคล้องกับองค์ความรู้ และงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) จึงเป็นแนวทางในการจัดบริการวิชาการแก่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

นอกจากนั้น เพื่อให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ จริง กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองน้ำทิพย์ควรมีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีเพื่อให้สามารถวางแผนถึงรายรับและ กำไรที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้า รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการออมรวมถึงการจัดบันทึก บัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวและชุมชน (สอดคล้องกับองค์ความรู้และ งานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์)

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปปลาสามฟักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นบริการวิชาการ อันจะ ส่งผลให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนต่อไป

6. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ

สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 7.1 เพื่อให้บริการวิชาการแก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
- 7.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้าง รายได้ แก่ครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้น

8. ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

- กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาสาม
- กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาสาม
- กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ กิจกรรม ขายปลาสามสุขใจ ไม่ขาดทุน
- กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสินค้าปลาสาม

9. สถานที่ดำเนินโครงการ : วัดหนองน้ำทิพย์ อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี

10. วิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และรายงานผลการสำรวจ ความต้องการของชุมชน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ บุคลากร นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
- ดำเนินการจัด อบรมโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก
- ประเมินโครงการฯ จากการสัมภาษณ์ และการคำนวณรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์

11. วิทยากร : คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12. ผู้เข้าอบรม

12.1 กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจ จำนวน 25 คน

12.2 ผู้ดำเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน

13. งบประมาณ :

13.1 แหล่งงบประมาณ : งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ...

13.2 กองทุน : กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย
 กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา
 กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนพัฒนาบุคลากร
 กองทุนบริการสุขภาพ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 กองทุนสำรอง

14. รายละเอียดงบประมาณ

14.1 โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามพีกแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 146,410.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)
1.	คณะวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาสาม	มิ.ย. - ส.ค.64	21,015.-
2.	คณะศึกษาศาสตร์ - กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาสาม	มิ.ย. - ส.ค.64	15,585.-
3.	คณะเศรษฐศาสตร์ - กิจกรรม ขายปลาสามสุขใจ ไม่ขาดทุน	มิ.ย. - ส.ค.64	3,800.-
4.	คณะสื่อสารมวลชน - การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสินค้าปลาสาม	มิ.ย. - ส.ค.64	9,760.-
	รวมเป็นเงิน		50,070.-

*หมายเหตุ ขอตัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าวัสดุอื่น ๆ ยกเว้นค่าวิทยากรและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

14.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอธิการบดี แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทหมวดงบรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
คณะวิทยาศาสตร์		
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาต้ม”	21,015.-	21,015.-
1.ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายในจำนวน 6 คน คนละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท	10,800.-	
2.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 1 วัน	400.-	
2.ค่าวัสดุ		
2.1 ก้าน Swab สำหรับชุดวิเคราะห์ตรวจหาความสะอาดด้วยวิธี ATP จำนวน 25 ชุด	4,815.-	
2.2 ตัวอย่างชนิดบรรจุภัณฑ์และฉลาก	3,000.-	
2.3 ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 25 เล่มเล่มละ 80 บาท	2,000.-	
คณะศึกษาศาสตร์		
กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาต้ม	15,585.-	15,585.-
3.ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายในจำนวน 6 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท	10,800.-	
4.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน คนละ 200 บาท จำนวน 1 วัน	1,200.-	
5.ค่าวัสดุที่ใช้หมดไป		
5.1 ปลาต้มบด (แบบเปรี้ยว) จำนวน 4 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 200 บาท	800.-	
5.2 พริกชี้ฟ้าแห้ง จำนวน 500 กรัม กิโลกรัมละ 200 บาท	100.-	
5.3 พริกจินดาแห้ง จำนวน 100 กรัม กิโลกรัมละ 350 บาท	35.-	
5.4 ตะไคร้ จำนวน 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท	80.-	
5.5 หอมแดง จำนวน 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท	90.-	
5.6 กระเทียมจีน จำนวน 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 75 บาท	150.-	
5.7 ข่า จำนวน 500 กรัม กิโลกรัมละ 90 บาท	45.-	
5.8 ใบมะกรูด จำนวน 100 กรัม กิโลกรัมละ 40 บาท	40.-	
5.9 เกลือ จำนวน 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 35 บาท	35.-	
5.10 น้ำตาลทราย จำนวน 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท	45.-	
5.11 ผงชูรส จำนวน 1 ถุง ถุงละ 120 บาท	120.-	

ประเภทหมวดงบประมาณจ่าย	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
5.12 น้ำมันพืช จำนวน 12 ลิตร ลิตรละ 65 บาท	780.-	
5.13 ถ้วยพลาสติก ขนาด 3 ออนซ์ พร้อม ฝาพลาสติกเรียบ ขนาด 75 มิลลิเมตร จำนวน 200 ชิ้น ชิ้นละ 3 บาท	600.-	
5.14 ถูหิ้วพลาสติก ขนาด 6 x 14 นิ้ว จำนวน 1 แพค แพคละ 80 บาท	80.-	
5.15 ถูมือพลาสติก จำนวน 2 แพค แพคละ 80 บาท	160.-	
5.16 กระดาษเช็ดมือกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 แพค แพคละ 150 บาท	300.-	
5.17 ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 25 ชุด ชุดละ 5 บาท	125.-	
คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรม ขยายผลสัมฤทธิ์ ไม่ขาดทุน	3,800.-	3,800.-
6.ค่าตอบแทนวิทยากร		
6.1วิทยากรภายใน 3 คน จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท	1,800.-	
7.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คนๆ ละ 200 บาท 1 วัน	400.-	
8.ค่าวัสดุ		
8.1 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 20 ชุดๆ ละ 80 บาท	1,600.-	
คณะสื่อสารมวลชน การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสินค้า	9,760.-	9,760.-
9.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ถ่ายทำวีดิทัศน์		
9.1 อาจารย์ จำนวน 1 คน วันละ 300 บาท จำนวน 2 วัน	600.-	
9.2 เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน วันละ 300 บาท จำนวน 2 วัน	1,200.-	
10.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน		
10.1 นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ๆ ละ 300 บาท จำนวน 2 วัน	3,000.-	
11.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คน วันละ 280 บาท จำนวน 2 วัน	560.-	
12.ค่าน้ำมันรถ กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ จำนวน 2 ครั้งครั้งละ 2,000 บาท	4,000.-	
13.ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 วันวันละ 200 บาท	400.-	
สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน	22,130.-	22,130.-
14.ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจัดโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 270 บาท x 3 คน x 1 วัน	810.-	
15.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถบัส เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 จำนวน 280 บาท x 1 คน x 1 วัน	280.-	

ประเภทหมวดงบประมาณจ่าย	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
16. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ตู้ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 จำนวน 280 บาท x 1 คน x 1 วัน	280.-	
17. ค่าผ่านทางพิเศษ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 รถบัส จำนวน 1 คัน x 200 บาท x 2 วัน	400.-	
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน x 200 บาท x 1 วัน	200.-	
18. ค่าน้ำมันรถบัส เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 รถบัส จำนวน 1 คัน x 3,000 บาท x 1 วัน	3,000.-	
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน x 3,000 บาท x 1 วัน	3,000.-	
19. ค่าจัดทำรายงานโครงการองค์ความรู้ฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 เล่ม เล่มละ 300 บาท	3,000.-	
ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	
ค่าลงรหัส จำนวน 25 ชุด ชุดละ 5 บาท	125.-	
ค่าแบบสอบถาม จำนวน 25 ชุด ชุดละ 5 บาท	125.-	
ค่าสืบค้นข้อมูลโครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	
20. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการจัดกิจกรรมฯ ก่อนการวิจัย ติดตามผลโครงการฯ		
20.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 270 บาท x 9 คน x 1 วัน	2,430.-	
20.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถตู้ จำนวน 280 x 1 คน x 1 วัน	280.-	
20.3 ค่าน้ำมันรถยนต์ตู้ จำนวน 3,000 บาท x 1 คัน x 1 วัน	3,000.-	
20.4 ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 200 บาท x 1 คัน x 1 วัน	200.-	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี	24,050.-	24,050.-
22. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินงาน (เช้า - บ่าย) เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 (35 บาท x 35 คน x 2 มื้อ)	2,450.-	
23. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินการ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 (80 บาท x 35 คน x 1 มื้อ)	2,800.-	
23. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1,000.-	
24. ค่าวัสดุในการจัดทำประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม	500.-	
25. การวิจัย ติดตามผลโครงการฯ (หลังการอบรม 1-3 เดือน)		
25.1 ค่าจัดทำรายงานโครงการองค์ความรู้ฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 เล่ม เล่มละ 300 บาท	3,000.-	
25.2 ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2564	
	งบรายได้	รวมเงิน
25.3 ค่าลงรหัส จำนวน 180 ชุด ชุดละ 5 บาท	900.-	
25.4 ค่าแบบสอบถาม จำนวน 180 ชุด ชุดละ 5 บาท	900.-	
25.5 ค่าสืบค้นข้อมูล โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท	2,500.-	
25.6 ค่าจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย โครงการละไม่เกิน 3,000 บาท	2,500.-	
26.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ กระดาษชนิดต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ)	5,000.-	
รวมทั้งสิ้น	96,340.-	96,340.-

* หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่ย้ายจริง ยกเว้นค่าวิทยากรและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

15. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามตรวจเยี่ยมการนำความรู้ไปใช้จริงหลังการอบรม 1 - 3 เดือน
2. ติดตามผลงานกลุ่มไลน์ของเครือข่าย

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- คณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปปลาสามฝักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำทิพย์ จังหวัดลพบุรี

17. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

กิจกรรม	การใช้ประโยชน์		บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ
	บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน	บูรณาการร่วมกับงานวิจัย	
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากปลาสาม	FDT3406 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร FDT4208 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ FDT3404 สุขภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร		คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แปรรูปน้ำพริกปลาสาม	HEC2011 ศิลปะและการสร้างสรรค์ในงานคหกรรมศาสตร์ HEC2204 การประกอบอาหารไทยและขนมไทย HEC3216 สุขภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพอาหาร HEC3220 โภชนาการประยุกต์ HEC4101 คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน HEC4201 การจัดการอาหาร		คณะศึกษาศาสตร์



โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
สาขา จังหวัดอุทัยธานีปีที่ ๗

๓. แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม งาน : บริการวิชาการแก่ชุมชน

๔. กิจกรรม : กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรม (โครงการจังหวัด)

๕. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการวิชาการที่มุ่งให้ประชาชนและชุมชน ได้รับองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพลดน้อยลงกว่าแต่ก่อน ดังนั้น นโยบายการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเข้าไปให้การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทำให้ครอบครัว ชุมชน สังคมมีสุขภาวะที่ดีขึ้น รวมทั้งอาจนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนเครือข่ายในพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ริเริ่มจัดบริการวิชาการตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเริ่มต้นจากโครงการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อมามีการขยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย นักเรียน และข้าราชการ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าอบรมจำนวนมากได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร อาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์และประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชุมชนชาวอุทัยธานีเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก จึงมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเองและชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในประเทศ จึงเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดบริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการจำเป็นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนชาวอุทัยธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ คุณทองปอน กุสุโมทย์ อำเภอหนองฉาง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง มีสมาชิกจำนวนมาก และมีเครือข่ายพันธมิตรด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางอีกหลายกลุ่มทั้งในจังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงเกษตร (สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือน (สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี) จึงเป็นแนวทางในการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนหนองฉาง

จังหวัดอุทัยธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) นอกจากนั้น เพื่อให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์จริง กลุ่มเกษตรกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนในด้านการเงิน ทั้งในแง่ของการพิจารณาต้นทุน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงพิจารณาจุดคุ้มทุน เพื่อให้สามารถวางแผนถึงรายรับและกำไรที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้า รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการออมรวมถึงการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวและชุมชน (สอดคล้องกับองค์ความรู้และงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์)

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นบริการวิชาการ อันจะส่งผลให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนต่อไป

๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ

สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๗.๑ เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
- ๗.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ แก่ครอบครัว

๘. ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการในการอบรม ๒ วัน (วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๙. สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

๑๐. วิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชน
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ บุคลากร นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
- ดำเนินการจัดโครงการฯ อบรมโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก
- ประเมินโครงการฯ จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

๑๑. วิทยากร : คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๒. ผู้เข้าอบรม : จำนวนทั้งหมด ๑๙๔ คน

๑๒.๑ เกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน ๑๘๐ คน

๑๒.๒ ผู้ดำเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๔ คน

๑๓. งบประมาณ :

๑๓.๑ แหล่งงบประมาณ: งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ๑๓.๒ กองทุน : กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย
 กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา
 กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนพัฒนาบุคลากร
 กองทุนบริการสุขภาพ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 กองทุนสำรอง

๑๔. รายละเอียดงบประมาณ

๑๔.๑ ค่าใช้จ่ายเฉพาะจัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

ที่	กิจกรรม/หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑.	คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น”	๓๔,๗๐๐.-	๒๐ พ.ค. ๖๔
๒.	คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน	๗,๘๐๐.-	๒๑ พ.ค. ๖๔
๓.	คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร”	๑๔,๙๐๐.-	๒๑ พ.ค. ๖๔
รวมเป็นเงิน		๕๗,๔๐๐.-	๒ วัน

๑๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทหมวดงบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น”	๓๔,๗๐๐.-	๓๔,๗๐๐.-
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายใน จำนวน ๒ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง	๗,๒๐๐.-	
๒. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๘๐๐.-	
๓. ค่าดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุ)		
๓.๑ ผลมะกรูด จำนวน ๓๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๓๐ บาท	๙๐๐.-	
๓.๒ สารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมะกรูด จำนวน ๖๐ ชุด ชุดละ ๕๔ บาท	๓,๒๔๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
๓.๓ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมะกรูด จำนวน ๖๐ ชิ้น ชิ้นละ ๒๒ บาท	๑,๓๒๐.-	
๓.๔ สารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด จำนวน ๖๐ ชุด ชุดละ ๒๓๗ บาท	๑๔,๒๒๐.-	
๓.๕ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด จำนวน ๖๐ ชิ้น ชิ้นละ ๒๒ บาท	๑,๓๒๐.-	
๓.๖ ค่าออกแบบฉลากสติ๊กเกอร์	๑,๕๐๐.-	
๓.๗ ค่าฉลากสติ๊กเกอร์ จำนวน ๓๐๐ ดวง ดวงละ ๑๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
๓.๘ ค่าจัดทำเอกสาร เล่มละ ๒๐ บาท จำนวน ๖๐ เล่ม	๑,๒๐๐.-	
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน	๗,๘๐๐.-	๗,๘๐๐.-
๔. ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายใน จำนวน ๓ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง	๕,๔๐๐.-	
๕. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน	๘๐๐.-	
๖. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๒๐ ชุด ๆ ละ ๘๐ บาท	๑,๖๐๐.-	
คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร”	๑๔,๙๐๐.-	๑๔,๙๐๐.-
๗. ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรภายใน จำนวน ๒ คน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง	๗,๒๐๐.-	
๘. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน	๘๐๐.-	
๙. ค่าวัสดุ		
๙.๑ กระดาษพิมพ์พลาสติก จำนวน ๖๐ ใบ ๆ ละ ๔๐ บาท	๒,๔๐๐.-	
๙.๒ ปุ๋ยคอก จำนวน ๖๐ ถุง ๆ ละ ๒๕ บาท	๑,๕๐๐.-	
๙.๓ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน	๑๗,๔๙๐.-	๑๗,๔๙๐.-
๑๐. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจัดโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗๐ บาท x ๓ คน x ๒ วัน	๑,๖๒๐.-	
๑๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ตู้ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๐ บาท x ๑ คน x ๑ วัน	๒๘๐.-	
๑๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถบัส วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน	๕๖๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
๑๓. ค่าที่พักพนักงานขับรถบัส วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐๐ บาท x ๑ คน x ๑ คืน	๖๐๐.-	
๑๔. ค่าผ่านทางพิเศษ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน	๒๐๐.-	
วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถบัส จำนวน ๑ คัน x ๒๐๐ บาท x ๒ วัน	๔๐๐.-	
๑๕. ค่าน้ำมันรถบัส วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน	๓,๐๐๐.-	
วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รถบัส จำนวน ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท x ๒ วัน	๖,๐๐๐.-	
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการจัดกิจกรรมฯ ก่อนการวิจัย ติดตามผลโครงการฯ ๑๖.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๗๐ บาท x ๕ คน x ๑ วัน	๑,๓๕๐.-	
๑๖.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถรถยนต์ตู้ จำนวน ๒๘๐ บาท x ๑ คน x ๑ วัน	๒๘๐.-	
๑๖.๓ ค่าน้ำมันรถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน	๓,๐๐๐.-	
๑๖.๔ ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๑ คัน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน	๒๐๐.-	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี	๙๑,๗๖๕.-	๙๑,๗๖๕.-
๑๗. ค่าที่พัก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗.๑ ค่าที่พักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท x ๑ คืน	๓,๒๐๐.-	
๑๗.๒ ค่าที่พักนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท x ๑ คืน	๑,๖๐๐.-	
๑๘. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินการ (เช้า - บ่าย) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓๕ บาท x ๗๔ คน x ๒ มื้อ)	๕,๑๘๐.-	
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓๕ บาท x ๑๓๔ คน x ๒ มื้อ)	๙,๓๘๐.-	
๑๙. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและผู้ดำเนินการ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๘๐ บาท x ๗๔ คน x ๑ มื้อ)	๕,๙๒๐.-	
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๘๐ บาท x ๑๓๔ คน x ๑ มื้อ)	๑๐,๗๒๐.-	
๒๐. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ๒๐.๑ ป้ายไวเนล ขนาด ๒.๕*๗ เมตร.จำนวน ๑ ผืน (ราคาผืนละ ๓,๑๕๐ บาท)	๓,๑๕๐.-	

ประเภทหมวดงบประมาณ/รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	งบรายได้	รวมเงิน
๒๐.๒ ป้ายไวเนล ขนาด ๑.๕*๒.๕ เมตร จำนวน ๓ ผืน (ราคาผืนละ ๖๗๕ บาท)	๒,๐๒๕.-	
๒๑. ค่าเช่าเต็นท์ (จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท x ๒ วัน)	๘,๐๐๐.-	
๒๒. ค่าพิมพ์แบบสอบถามและรายงานโครงการฯ ชุดละ ๕ บาท จำนวน ๑๘๐ ชุด	๙๐๐.-	
๒๓. ค่าวัสดุในการจัดทำประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม	๓๙๐.-	
๒๔. การวิจัย ติดตามผลโครงการฯ (หลังการอบรม ๒ เดือน)		
๒๔.๑ ค่าจัดทำรายงานโครงการองค์ความรู้ฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ เล่ม เล่มละ ๓๐๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
๒๔.๒ ค่าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๔.๓ ค่าลงรหัส จำนวน ๑๘๐ ชุด ชุดละ ๕ บาท	๙๐๐.-	
๒๔.๔ ค่าแบบสอบถาม จำนวน ๑๘๐ ชุด ชุดละ ๕ บาท	๙๐๐.-	
๒๔.๕ ค่าสืบค้นข้อมูล โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๔.๖ ค่าจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย โครงการละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐.-	
๒๕. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ (ต้นไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ)	๑๐,๐๐๐.-	
๒๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ กระดาษชนิดต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ)	๑๙,๐๐๐.-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๗,๔๖๕.-	๑๖๗,๔๖๕.-

*หมายเหตุ : ขอถว้เฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง ยกเว้นค่าวิทยากรและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

๑๕. การติดตามและประเมินผล :

- ๑๕.๑ ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์หลังสิ้นสุดการอบรม
- ๑๕.๒ ติดตามผลโครงการฯ การนำความรู้ไปใช้จริงหลังการอบรม ๑ - ๓ เดือน
- ๑๕.๓ ติดตามผลงานกลุ่มไลน์ของเครือข่ายเกษตรกร

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

๑๗. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

กิจกรรม	การบูรณาการร่วมกับ		บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ
	การเรียนการสอน	การวิจัย	
กิจกรรม “การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น”	-CMS๔๙๐๓ โครงการงานวิจัยทางเคมี -CMS๙๙๘๙ ดุษฎีนิพนธ์		คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน พื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน	-ECO๓๖๒๐ เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น -ECO๒๑๒๓ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค๒ -ECO๓๓๒๑ ทฤษฎีการเงิน		คณะเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร”	-ATS๑๐๐๓ เกษตรอินทรีย์		คณะวิทยาศาสตร์

๑๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต / ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
ผลผลิต : ๑. เครือข่ายชุมชน	๑. จำนวนเครือข่าย	อย่างน้อย ๑ เครือข่าย	๒๕๖๔
๒. การบูรณาการพันธกิจด้าน บริการวิชาการกับการเรียนการ สอนในหลักสูตรหรือบูรณาการ กับผลงานวิจัย	๑. หลักสูตรที่การบูรณาการกับโครงการ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ๒. ผลงานวิจัยที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ ของชุมชน/เครือข่าย	๑. อย่างน้อย ๓ หลักสูตร ๒. อย่างน้อย ๑ เรื่อง	๒๕๖๔
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไป ใช้จริง และสามารถลดค่าใช้จ่าย หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการที่นำองค์ความรู้จาก การบริการวิชาการไปใช้ สามารถลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ ๑๐	๒๕๖๔



กำหนดการ

โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด
โดย อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ สาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด
- น้ำยาล้างจานมะกรูด
- แชมพูมะกรูด
โดย อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปการฝึกอบรมและตอบข้อซักถาม

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะเศรษฐศาสตร์ บรรยายเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐานเสริมสร้างความยั่งยืน
โดย อาจารย์กมลรัตน์ ธีระพงษ์และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร
โดย อาจารย์ ดร.ทฤษฎี นิมรักษา นางสาวจิรภา อริยเดช และคณะ
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร
โดย อาจารย์ ดร.ทฤษฎี นิมรักษา และนางสาวจิรภา อริยเดช และคณะ
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปการฝึกอบรมและตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ โดยก่อนเข้ารับบริการทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และ
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



กิจกรรม "การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น"

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

๓. แผนงาน : แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

๔. กิจกรรม : กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมบูรณาการ
 กิจกรรม (โครงการจังหวัด)

๕. หลักการและเหตุผล :

ด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ อันเป็นผลจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) และภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนและการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนมีรายได้ลดลง ในขณะที่ค่าครองชีพในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ การแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพ โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน การส่งเสริมให้ชุมชนลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ เมื่อพิจารณาสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พบว่ามีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรหลายประเภทเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยพืชสมุนไพรที่สำคัญที่สุด ได้แก่ มะกรูด ซึ่งราคาที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรนั้นยังมีราคาและปริมาณที่ต่ำ ทำให้เกิดของเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรกรรมโดยเปล่าประโยชน์ หากนำผลผลิตดังกล่าวมาพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น แปรรูปเป็นเครื่องอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน แชมพู หรือสบู่ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถผลิตใช้เองในครัวเรือนได้ในราคาประหยัด โดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน หรือจากผลผลิต ตกหล่น หรือผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้คุณภาพที่เหมาะสมแก่การบริโภค นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สมุนไพรเพื่อแต่งกลิ่นแทนสารสังเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นการนำพืชสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมชุมชน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการนำองค์ความรู้จากภายในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดออกสู่ชุมชน โดยจะเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ในรายวิชา CMS4903 และ CMS9989 มาใช้ในการผสมผสานกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้

นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ และสามารถฝึกปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการรับใช้ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมการลดและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ของเกษตรกรและผู้สนใจ จึงได้จัดโครงการนี้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น คือ การฝึกอบรมการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น และการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เทียนหอม น้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่เหลว และครีมสครับ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและมีอยู่ในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถลดรายจ่ายใน ภาวะครัวเรือนและชุมชน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นการอนุรักษ์และลด การทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : การสร้างความเป็นธรรมลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ (Strategy) : การสร้างความเป็นธรรมลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าประสงค์ (Goal) : เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	เป้าประสงค์ (Goal) : เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

๗. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

- ๗.๑ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
- ๗.๒ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เกษตรกรไปใช้ในการเรียนการสอน
- ๗.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และลดรายจ่ายใน ครัวเรือน

๘. ระยะเวลาดำเนินการ :

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ วัน

๙. สถานที่ดำเนินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

๑๐. วิธีดำเนินการ :

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑๑. วิทยากร และนักศึกษาช่วยงาน

วิทยากร

อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่

ภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล

ภาควิชาเคมี

นักศึกษาช่วยงาน

นายวชิรชัย พบุรภาพ

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีประยุกต์

นางสาวณัฐริกา ปิติ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี

นางสาวเสาวณีย์ เพชรศิริรัฐ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี

นางสาวพิชชาพร คุณสมบัติ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี

๑๒. ผู้เข้าร่วมอบรม

เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๖๐ คน

๑๓. กิจกรรมย่อย

๑๓.๑ การบรรยายและฝึกอบรมการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

๑๓.๒ การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

๑๔. งบประมาณ : งบเงินอุดหนุน

๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ : งบคลัง งบรายได้ งบอื่นๆ

๑๔.๒ กองทุน : กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย

กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนักศึกษา

กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนบริการสุขภาพ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวดงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน	๘,๐๐๐.-	
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง วิทยากร ๒ คน คนละ ๓,๖๐๐ บาท	๗,๒๐๐.-	
๒. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ๔ คน คนละ ๒๐๐ บาท/วัน จำนวน ๑ วัน	๘๐๐.-	
งบดำเนินงานค่าวัสดุ		
๑. วัสดุใช้แล้วหมดไป	๒๖,๗๐๐.-	
- ผลมะกรูด จำนวน ๓๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๓๐ บาท	๙๐๐.-	
- สารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมะกรูด จำนวน ๖๐ ชุด ชุดละ ๕๔ บาท	๓,๒๔๐.-	
- ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมะกรูด จำนวน ๖๐ ชิ้น ชิ้นละ ๒๒ บาท	๑,๓๒๐.-	
- สารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด จำนวน ๖๐ ชุด ชุดละ ๒๓๗ บาท	๑๔,๒๒๐.-	
- ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด จำนวน ๖๐ ชิ้น ชิ้นละ ๒๒ บาท	๑,๓๒๐.-	
- ค่าออกแบบฉลากสติ๊กเกอร์	๑,๕๐๐.-	
- ค่าฉลากสติ๊กเกอร์ จำนวน ๓๐๐ ดวง ดวงละ ๑๐ บาท	๓,๐๐๐.-	
- ค่าจัดทำเอกสาร เล่มละ ๒๐ บาท จำนวน ๖๐ เล่ม	๑,๒๐๐.-	
รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	๓๔,๗๐๐.-	

หมายเหตุ ขออภัยเลื่อนตามที่ใช้จ่ายจริง

๑๕. การติดตามและประเมินผล :

๑. เกษตรกร: ประเมินผลจากความรู้ที่ได้รับของผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบสอบถามหลังการอบรม
๒. นักศึกษา: ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายละเอียดกระบวนการวิชาที่เกี่ยวข้อง

๑๖. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

- ๑๖.๑ อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่
- ๑๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล

๑๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม (ผลผลิต/ผลลัพธ์) :

ผลผลิต/ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา
๑๗.๑ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการเรียนการสอนสู่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น	- จำนวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	- ๖๐ คน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗.๒ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการเรียนการสอนสู่เกษตรกรและชุมชน	- ระดับความรู้ของนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงโดยนำไปใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายวิชา (CMS4903 และ CMS9989)	- ร้อยละ ๘๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๗.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	- ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน	- ร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘. แผนติดตามการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ เกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/> การพัฒนา นักศึกษา	นักศึกษาที่ ลงทะเบียนใน รายวิชา CMS4903 และ CMS9989	ด้าน การเรียนรู้	มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพสังคม และวิถีชีวิตของเกษตรกร ในชุมชนมากขึ้น	ปีการศึกษา ๒๕๖๓	อ.ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ รศ.ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
<input checked="" type="checkbox"/> ชุมชน/สังคม	เกษตรกร/ผู้เข้า อบรม ในจังหวัด อุทัยธานี	ด้าน เศรษฐศาสตร์	๑. สามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากพืช สมุนไพรในท้องถิ่นได้ ๒. สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์เป็น การลดค่าใช้จ่าย และ/ หรือเพิ่มรายได้	ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	



กำหนดการ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรื่อง "การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น รุ่นที่ ๑"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด

โดย อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นายวชิรชัย พบุประภาพ นางสาวณัฐริกา ปิติ นางสาวเสาวณีย์ เพชรศิรีรัฐ และ
นางสาวพิชชาพร คุณสมบัติ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด

- น้ำยาล้างจานมะกรูด

- แชมพูมะกรูด

โดย อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นายวชิรชัย พบุประภาพ นางสาวณัฐริกา ปิติ นางสาวเสาวณีย์ เพชรศิรีรัฐ และ
นางสาวพิชชาพร คุณสมบัติ

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

สรุปการฝึกอบรมและตอบข้อซักถาม
